

“TopupSbuy เติมเงินมือถือออนไลน์ 24 ชั่วโมง”

ต่อยอดงานวิจัยเครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เพย์สบาย จำกัด ผู้ให้บริการรับ-ส่ง และชำระเงินออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาระบบเติมเงินมือถือผ่านออนไลน์ทาง อินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง โดยสามารถเติมเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป จนถึง 1,500 บาท และยังสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่ ต้องการเป็นตัวแทนขาย

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงค์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการ พัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ (SCORPion Group) เปิดเผยว่า

“บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ บั ม เ พ า ะ ฑู ร กิ จ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับ บริษัท เพย์สบาย จำกัด สร้างระบบ เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเติมเงินได้

ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงมีบัญชี Paysbuy และ Sanook wallet ก็สามารถเติมเงินเข้ามือถือได้ ขั้นต่ำอยู่ที่ 20 บาท จนถึง 1,500 บาท นอกจากนี้ผู้ที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองสามารถขอลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลนำมาใส่ในเว บของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและสะดวกสบายโดยไม่ต้องออกไปซื้อบัตรเติมเงินหรือไปที่ตู้เอทีเอ็ม เพื่อเติมเงินใส่มือถือ”

รศ.ดร.มงคล ได้กล่าวต่อว่า “ขั้นตอนการใช้บริการเริ่มจากสมัครใช้บริการเปิดบัญชี PaySbuy โดยเข้า ไปที่เว็บไซต์ www.paysbuy.com และคลิกที่ “สมัครเปิดบัญชี PaySbuy” แล้วทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ ท่านก็ จะมีรหัสบัญชีของ PaySbuy ส่วนการเติมเงินเข้าบัญชี PaySbuy ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการเติมเงินจาก แหล่งเงินได้ 2 แหล่งคือ จาก Credit Card ซึ่งระบบ PaySbuy จะทำการตัดเงินจากบัตรเครดิตที่ท่านได้ทำการ

ผูกไว้กับบัญชี PaySbuy (ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตรแล้ว) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเติมเงิน และจากบัญชีธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และยูโอบี ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Online ATM กับธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงศรี ยูโอบี, ATM, Phone banking และ Internet banking



เมื่อมีเงินในบัญชี PaySbuy แล้วผู้ใช้บริการสามารถใช้เงินชำระค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามต้องการ กับร้านค้าที่มีปุ่มเครื่องหมายรับชำระรวมถึงการเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือด้วย”

“ทางด้านบริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จะนำระบบของเครื่องเติมเงินมือถือที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดเป็นการเติมเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปซึ่งมีจำนวนไม่น้อย เป็นช่องทางที่นำไปพัฒนาธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ ได้โดยผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนขายสามารถทำได้เพียงมี Account ของ PaySbuy และนำโค้ดแบนเนอร์จาก www.topupsbuy.com ไปติดที่เว็บไซต์ของตนเอง เมื่อมีคนเติมเงินก็จะได้ส่วนแบ่งจากการเติมเงิน ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ท่านเจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น”

การพัฒนาต่อยอดจากเครื่องเติมเงินมือถือซึ่งมีผู้สนใจนำไปทำเป็นธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก นำไปเป็นแนวคิดการสร้างระบบเติมเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้บริการในการศึกษาหาข้อมูลและการซื้อขายสินค้า ชำระค่าบริการต่าง ๆ ทางกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์จึงได้สร้างระบบเติมเงินออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมา เพื่อสนองตอบความต้องการกลุ่มลูกค้าที่นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงค์ โทร.08-1694-1188